



ข่าวกรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. 20 / 2553

วันที่แถลงข่าว 12 พฤษภาคม 2553

เรื่อง กรมสรรพากรเพิ่มบริการทันสมัยรับชำระภาษีด้วยบัตร TAX SMART CARD

วันนี้ (12 พ.ค.53) นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงการให้บริการรับชำระภาษีด้วยบัตร TAX SMART CARD ระหว่างกรมสรรพากร กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร และผู้บริหารจากธนาคารทั้ง 3 แห่ง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่า “การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ในการให้บริการของกรมสรรพากรเพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการชำระภาษีมากยิ่งขึ้น โดยผู้เสียภาษี บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถใช้บัตร TAX SMART CARD ในการชำระภาษี ได้ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยในระยะแรกนั้น กรมสรรพากรจะเปิดให้บริการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 51 แห่ง จากนั้นจะขยายการให้บริการดังกล่าวออกไปในจังหวัดสำคัญ ๆ ทั่วประเทศในโอกาสต่อไป”

บัตร TAX SMART CARD เป็นบัตรที่ใช้ในการชำระภาษีอากรของกรมสรรพากรเท่านั้น แทนการชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค หรือบัตรภาษี หรือตัวแลกเงิน หรือบัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรดังกล่าวผ่านเครื่องรูด/สอดบัตร (Electronic Data Capture : EDC) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

สำหรับธนาคารทั้ง 3 แห่ง ที่ได้มีการพัฒนาและทดสอบระบบกับกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะให้บริการรับชำระภาษี คือ

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2553
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร

เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 3321 โทรสาร 0 2617 3324